

ความที่สุด

ที่ นร ๑๐๐๘/๑



สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๒/ว ๑ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุม
๒. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ก.พ. จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของตำแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนรูปแบบการจัดโครงสร้างการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการระดับกระทรวง และระดับกรม เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

โดยที่ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นกลไกหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้การขับเคลื่อนระบบการจัดการและการบริการภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อให้ภาครัฐมีความพร้อมในการพัฒนาองค์กรและก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม สอดคล้องกับบริบทด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงาน ก.พ. จึงได้กำหนดจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำกระทรวง กรม รวมทั้งแนวทางการกำหนดรูปแบบที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ CIO ระดับกระทรวง/กรม ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยจัดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 455
วันที่ 10/01/2019
เวลา 10:51 น.